

นอกระบบ

TOBIT ของคิงเจมส์ไบเบิล 1611

www.Scriptural-Truth.com

Tobit

หนังสือของ Tobit

{1:1 } หนังสือคำพูดของ Tobit, Tobiel บุตร

บุตรของ Ananiel, Aduel, Gabael บุตรบุตรของตัว

เมล็ด Asael ของเผ่า Nephthali

{1:2 } ซึ่งในเวลาของการ Assyrians พระ Enemessar

ก็นำเชลยจาก Thisbe ซึ่งเป็นมือขวาของ

ที่เมือง ซึ่งเรียกว่าถูก Nephthali ในกาลิลี

ข้าง Aser

{1:3 } ผม Tobit ได้เดินทุกวันในชีวิตของฉันในการ

วิธีการของความจริงและความยุติธรรม และฉันไม่ almsdeeds หลายเพื่อฉัน

พี่น้อง และประเทศของฉัน ที่มากับฉัน Nineve เข้า

ดินแดนที่ Assyrians

{1:4 } และเมื่อนั้นถูกในเหมืองประเทศเอง ในดินแดน

แต่เด็กเยาวชน อิสราเอลทุกเผ่า Nephthali พ่อ

จากบ้านของเยรูซาเล็ม ซึ่งได้รับเลือกจาก

อิสราเอล ที่ควรสละทุกเผ่าทุกเผ่า

มี ที่อยู่อาศัยสูงที่สุดของวัด

ถวาย และสร้างขึ้นสำหรับทุกเพศทุกวัย

{1:5 } อยู่ทุกเผ่าที่โคด **revolted** และ

บ้านของพ่อ **Nephtali** เสียสละจง **heifer**

ตำบล

{1:6 } แต่เพียงอย่างเดียวก็มักจะไปเยรูซาเล็มที่ **feasts** เป็น

ก็บวชงทุกคนของอิสราเอล โดยการ

พระราชกฤษฎีกานิรันดร์ **firstfruits** และสิบ

เพิ่มขึ้น กับสิ่งที่แก้ไขก่อน **shorn** และพวกเขาให้ฉันที่

แทนบูชาให้ปุโรหิตบุตรของอา

เพิ่มขึ้น {1:7 } ส่วนสิบแรกของทั้งหมดผมให้บุตร

ของอา ผู้ปฏิบัติที่กรุงเยรูซาเล็ม: อีก 10 ช่วง

ขายออกไป ไป และใช้เวลาทุกปีที่กรุงเยรูซาเล็ม:

{1:8 } และที่สามที่ฉันให้ไว้กับพวกเขาซึ่งมันเป็น

พบ เป็น **Debora** พ่อแม่ก็สั่งให้ฉัน

เนื่องจากผมเป็นชายกำพร้า โดยพ่อของฉัน

{1:9 } นอกจากนี้ เมื่อถูกคน อายุ

แต่งแอนนา ของเหมืองเองเครือญาติ และผมของเธอ **begat**

ทูเบียส

{1:10 } และเราได้ดำเนินการเมื่อเชลยเก็บไป

Nineve นื่องทั้งหมดและที่มาของเครื่องญาติของมัน

ได้กินขนมปังของคนต่างชาติ

{1:11 } แต่ผมเก็บเองจากการกิน

{1:12 } เพราะผมจำได้พระเจ้า ด้วยสุดใจของมัน

{1:13 } และสูงที่สุดให้ฉันพระคุณและความโปรดปราน

ก่อนที่จะ **Enemessar** เพื่อให้ได้แหล่งไอของเขา

{1:14 } ไปซื้อ และในความเชื่อถือด้วย

Gabael พี่ชายของ **Gabrias** เวลาโกรธเมืองสี่สิบนั้น

พรสวรรค์ของซิลเวอร์

{1:15 } ตอนนี้ เมื่อ **Enemessar** ตาย **Sennacherib** เขา

ถูกขายครองราชย์ในสถานที่ของเขา อสังหาริมทรัพย์ที่มีก็ทุกซ์ ที่ฉัน

ไม่สามารถไปลงในสื่อ

{1:16 } และในเวลาของ **Enemessar** ฉันให้ทานมากไป

นื่อง และขนมปังของฉันให้หิว

{1:17 } และเสื้อผ้าเพื่อการเปลือย: และ ถ้าผมเห็นใด ๆ

ฉันตายประเทศ หรือ โยนเกี่ยวกับผนัง **Nineve** ฝั่ง

เขา

{1:18 } และ หาก **Sennacherib** คึงเถลิงใด ๆ เมื่อ

เขามา และหนีจาก **Judea** ฉันฟัง **privily** สำหรับ

ในความโกรธของเขา ที่เขามาหลาย แต่ร่างกายไม่ พบ

เมื่อพวกเขาถูกขอ.สำหรับของกษัตริย์

{1:19 } และเมื่อหนึ่งเข้าไป และ

บ่นของผมคึง ว่า ฟังพวกเขา และ **hid**

ตนเอง ที่ฉันได้พยายามเพื่อที่จะทำความเข้าใจ

ตาย ฉันถอนตัวเองเพราะกลัว

{1:20 } แล้วสินค้าของฉันถูกบังคับให้มา

ไม่มีสิ่งใดเหลือฉัน ข้างภรรยาแอนนา

และลูกชายของฉัน **Tobias**

{1:21 } และมีผ่านไม้ห้าห้าสิบวัน ก่อน

สองลูกชายของเขาฆ่าเขา และพวกเขาหนีเข้าไปในภูเขา

ของ **Ararath** และ **Sarchedonus** บุตรครองราชย์ในสถานที่ของเขา

ผู้แต่งบัญชีของพ่อของเขา และทั้งหมดของเขา

กิจการ **Achiacharus** พี่ **Anael** ของบุตร

{1:22 } และ **Achiacharus** intreating ใ้ฉัน ฉันกลับไป

Nineve ตอนนี้ **Achiacharus** เป็น **cupbearer** และผู้รักษาของ

ตราราช วัลลภ และ **steward** และ **overseer** ของบัญชี: และ

Sarchedonus แต่งตั้งเขาถัดไปเขา: เขาเป็นของฉัน

บุตรของพี่ชาย

{2:1 } ตอนนี้เมื่อถูกอีก และภรรยาของฉัน

แอนนาคลับพระองค์ กับ Tobias ลูกชายของฉันในการ

งานฉลองหรรษา ซึ่งเป็นการฉลองเจ็ดศักดิ์สิทธิ์

สัปดาห์ มีพักเตรียมฉัน การที่ฉัน

นั่งลงกิน

{2:2 } และเมื่อผมเห็นความอุดมสมบูรณ์เนื้อ ผมพูดกับฉัน

ลูกชาย ไป และนำคนยากอะไร soever เจ้าจงหา

ของพี่น้องของเรา ที่อยู่ของพระเจ้า และ หล่อ ฉัน tarry

สำหรับเจ้านี้

{2:3 } เขามา แต่อีกครั้ง กล่าว ว่า พ่อ หนึ่งของเรา

ประเทศชาติถูกเชือดคอ และขับออกในตลาด

{2:4 } แล้วก่อนที่ผม ได้ลิ้มรสของเนื้อสัตว์ ฉันเริ่มต้นขึ้น

และได้รับเขาเข้าไปในห้องพักผ่อน ไปลงของดวงอาทิตย์

{2:5 } แล้วฉัน กลับ และล้างด้วยตัวเอง และกินของฉัน

เนื้อในหัวใจ

{2:6 } จำว่า คำทำนายของอาโมส เขากล่าว

งานเลี้ยงของคุณจะต้องกลายเป็นทุกข์ และทั้งหมดของคุณ

เมิร์ทใน lamentation

{2:7 } ดังนั้นฉันร้องไห้: และหลัง จากไปลงของการ

อาทิตย์ฉัน ไป และทำเป็นหลุมฝังศพ และฝังเขา

{2:8 } แต่เพื่อนบ้านของฉันหลงฉัน กล่าว ว่า คนนี้

ยังไม่กลัวที่จะตายสำหรับเรื่องนี้: ที่หลบหนีไป

ออกไป และยัง หล่อ เขา **burieth** ตายอีกครั้ง

{2:9 } คินเดียวผมส่งกลับจากศพ และ

นอน โดยผนังของลานของฉัน การปนเปื้อน และของฉัน

ใบหน้าถูกเถ:

{2:10 } และฉันรู้ว่าไม่มีนกระจอกในการ

ผนัง และเหมืองเปิดตา เสียงนกระจอกกอบอุ้น

คั่งในเหมืองตา และมาเป็นสีขาวในตา:

และผมไปมา แต่พวกเขาช่วยให้ฉันไม่:

Tobit หน้า 560

นอกจากนี้ **Achiacharus** ไม่บำรุงผม จนไป

Elymais

{2:11 } และภรรยาแอนนาไม่รับผู้หญิงทำงานทำ

{2:12 } และ เมื่อเธอส่งให้บ้านเจ้า

พวกเขาจ่ายค่าจ้างของเธอ และเธอยังเป็นเด็กนอกจาก

{2:13 } และ เมื่อมันอยู่ในบ้านของฉัน และเริ่มร้อง ฉัน

ตรัสกับเธอ จากไหนเป็นเด็ก คือมันไม่ถูกขโมย

แสดงให้เจ้า มันไม่ถูกกฎหมายจะกินสิ่งใด

ที่ถูกขโมย

{2:14 } แต่เธอตอบกับฉัน มันได้รับของขวัญ

มากกว่าค่าจ้าง **Howbeit** ฉันไม่เชื่อเธอ แต่

bade เธอแสดงไปยังเจ้าของ: และ **abashed** ที่เธอ

แต่เธอตอบกับฉัน ที่เป็นทานเถิด และจง

การกระทำที่ชอบธรรม คุณเถิด เจ้าและทั้งหมดเป็นที่รู้จักกันทำงานของเจ้า

{3:1 } แล้วฉันจะเสียใจไม่ร้อง และ ในความเศร้าโศกของฉัน

อธิษฐาน คำพูด

พระเจ้า O {3:2 } ข้าเพียง และผลงานของเจ้าและทุกเจ้า

วิธีความเมตตาและความจริง และเจ้า **judgest** ศรีวิชัย และอย่างแท้จริง

ตลอดไป

{3:3 } อย่าลืมนั้น และดูกับฉัน โทษฉันไม่ได้สำหรับ

บาปของฉัน และ **ignorances** และบาปของบรรพบุรุษมิลลิกรัม ที่

กระทำบาปก่อนเจ้า:

{3:4 } สำหรับพวกเขาเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ไม่: คฤหาสน์

พระองค์ทรงส่งเราเสีย และ แก่ เซลย และ

แก่ความตาย และสุภามิตของประณามไปทุกชาติ

ในหมู่ผู้ที่เราจะกระจาย

{3:5 } และขณะนี้ การใช้กลยุทธ์ของเจ้ามีจริง และมากมาย: จัดการ

กับฉันตามความบาปของลูกและของพ่อของฉัน: เนื่องจากเรา

มีไม่เก็บพระบัญญัติของพระองค์ ไม่ได้เดินใน

ความจริงก่อนเจ้า

{3:6 } ตอนนี้จึงจัดการกับฉันเป็น **seemeth** ที่ดีที่สุดแก่

ข้า และจิตวิญญาณของฉันจะต้องดำเนินการจากฉัน คำสั่งที่ฉัน

สามารถละลาย และกลายเป็นโลก: เป็นผลกำไรสำหรับ

ฉัน จะตาย มากกว่าอาศัย อยู่ เพราะผมเคยได้ยิน **false**

reproaches และมีความเศร้าโศกมาก: คำสั่งดังนั้นที่

ผมตอนนี้อาจถูกส่งมาจากความทุกข์นี้ และเข้าไป

สถานที่นิรันดร์: เปิดพระพักตร์ไม่ห่างจากฉัน

{3:7 } มันก็จะผ่านไปวันเดียวกัน ที่ **Ecbatane** ในเมือง

ของสื่อซารา ลูกสาวของ **Raguel** ถูกยัง **reproached**

โดยแม่บ้านของบิดาของเธอ

{3:8 } เนื่องจากที่เธอเคยแต่งงานทั้งเจ็ด

หัว คน **Asmodeus** ที่วิญญาณชั่วร้ายได้ฆ่า ก่อน

พวกเขาได้อย่างกับเธอ ทูลพระองค์พระองค์ไม่ทราบ กล่าวว่า พวกเขาที่

พระองค์ทรงผูกคอสามิเถิด พระองค์ทรงมีอยู่แล้ว

สามิเจ็ด ไม้ออนไลน์เจ้าชื่อใด ๆ ของพวกเขา

{3:9 } ถูหาสน์พระองค์ทูลพระองค์ชนะเราสำหรับพวกเขา ถ้าพวกเขาจะ

ตาย ไปจงหลังจากพวกเขา เราไม่เคยเห็นของพระองค์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ลูกชายหรือลูกสาว

{3:10 } ไหนเธอได้ยื่นสิ่งเหล่านี้ เธอมาก

ครอบครัว เพื่อให้เธอคิดว่า จะมีผูกคอตัวเอง และ

เธอกล่าวว่า ผมลูกสาวคนเดียวของพ่อ และ หากทำ

นี้ มันจะประณามเขา และจะนำพระเก่า

อายุ ด้วยความเศร้าโศกแก่หลุมฝังศพ

{3:11 } แล้วเธอชยฐานไปทางหน้าต่าง กล่าว ว่า

ความสุขทรงพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าของฉัน และบริสุทธิ์เถิด และ

นามคือความสุข และยกย่องตลอดกาล: ให้ทุกพระองค์

งานสรรเสริญพระองค์ตลอดกาล

{3:12 } และตอนนี้ ข้าแต่พระเจ้า ฉันตั้งผมเหมืองตาและไบหน้าของฉัน

ต่อพระองค์

{3:13 } และพูด พาฉันออกจากโลก ที่ฉันอาจได้ยื่น

ไม่มีการประณาม

{3:14 } knowest เจ้า พระเจ้า ที่บริสุทธิ์จากบาปทั้งหมด

คน

{3:15 } และว่า ฉันไม่เคยปนเปื้อนฉันชื่อ หรือชื่อ

ของพ่อ ในดินแดนเชลยของฉัน: ฉันเท่านั้น

ลูกสาวของพ่อ ไม่กรรมเขาให้เขาลูกใด

ทายาท ไม่ใด ๆ ใกล้เคียง kinsman ไม่มีลูกชายของเขามีชีวิต การ

ซึ่งผมอาจทำให้ตัวเองเป็นภรรยา: สามีของฉันเจ็ด

ตายแล้ว และทำไมฉันควรอยู่อย่างไร แต่ ถ้ามันโปรดข้าไม่

ว่า ฉันจะตาย สิ่งบางเรื่องที่จะได้ของฉัน

และสงสารถ่ายของฉัน ที่ฉันได้ยื่นไม่มีคำหนิ

{3:16 } เพื่อให้คำอธิษฐานของพวกเขาทั้งสองได้ยื่นก่อน

พระบาทของพระเจ้าดี

{3:17 } ราฟาเอลและถูกส่งไปรักษาพวกเขาทั้งสอง นั่นคือ การ

ขนาดห่างกันความขาว ของดวงตาของ Tobit และให้ซารา

ลูกสาวของ Raguel สำหรับภรรยาไป Tobias บุตรของ Tobit

และ การผูก Asmodeus วิญญาณชั่ว เพราะเธอเคยเป็น

การ Tobias โดยการถ่ายทอด ถึงเวลา selfsame

Tobit บ้าน และป้อนเข้าสู่บ้านของเขา และ Sara

ลูกสาวของ Raguel ลงมาจากห้องของเธอบน

{4:1 } ในวันนั้น Tobit จำได้เงินซึ่งเขา

ทำให้โอรธชื่อ **Gabael**

{4:2 } และบอกกับตัวเอง ฉันได้อยากสำหรับการตาย

คฤหาสน์ฉันจะไม่เรียกสำหรับลูกชาย **Tobias** ที่ฉันอาจมีความหมาย

เขาที่ของเงินก่อนฉันตาย

{4:3 } และ เมื่อเขาได้เรียกเขา เขากล่าวว่า ฉัน เมื่อ

ผมตาย ฟังฉัน และเกลียดไม่คือมารดา แต่เกียรติ

เธอทุกวันของชีวิตของพระองค์ และซึ่งจะโปรด

เธอ และเธอไม่ตรม

จำ {4:4 } ลูกพ่อ ที่เธอเห็นอันตรายมากสำหรับ

เจ้า เมื่อพระองค์สุดท้ายในครรภ์ของเธอ: และเมื่อเธอตายแล้ว

ฝังศพเธอ โดยฉันในหลุมฝังศพหนึ่ง

{4:5 } ลูกพ่อ ระมัดระวังพระเจ้าของเราทั้งหมดจง

วัน และพระองค์จะตั้ง ทำบาป หรือถ้าของเขา

บัญญัติ: ทำ **uprightly** ทั้งหมดของเจ้าชีวิตยาว และทำตาม

ไม่วิธีของความชั่วร้ายทั้งหมด

{4:6 } สำหรับถ้าเจ้าจัดการอย่างแท้จริง กระจกจะ **prosperously**

สำเร็จเจ้า และให้พวกเขาทั้งหมด ที่ศรีวิชัย

{4:7 } ให้ทานของเจ้าสาร และ เมื่อเจ้า **givest**

ทาน ให้ดวงตาไม่ฟังจะอิจณา ไม่เปิดพระพักตร์จาก

ยากจนใด ๆ และใบหน้าของพระเจ้าจะไม่เปิดออกจาก

ข้า

{4:8 } ถ้าพระองค์ทรงให้ท่านตามความอุดมสมบูรณ์: ถ้า

พระองค์มี แต่เล็กน้อย ไม่กลัวที่จะให้ตามที่

น้อย:

{4:9 } สำหรับเจ้า **layest** คำสมบัติดีสำหรับกัน

กับวันที่ของความจำเป็น

หน้า 561 **Tobit**

{4:10 } เพราะว่า ท่านส่งจากความตาย และ

suffereth ไม่ให้เข้ามาในความมืด

{4:11 } สำหรับท่านเป็นของขวัญดีจึงที่ให้ในการ

สายตาของสูงสุด

{4:12 } ระวีการ **whoredom** ทั้งหมด ลูกชายของฉัน และใช้เวลาส่วนใหญ่

ภรรยาของเมล็ดของบรรพบุรุษของเจ้า และจะไม่แปลก

ผู้หญิง ภรรยาที่ไม่ใช่เผ่าของเจ้าพ่อ: เราเป็น

บุตรของอับราฮัมผู้เผยพระวจนะ ว่า จะ แซค และ

จาค็อบ: จำ ลูกพ่อ ที่บรรพบุรุษของเราจากการ

เริ่มต้น แม้ว่า พวกเขาทั้งหมดแต่งงานภรรยาของตนเอง

เครือญาติ และได้รับพรในเด็กของพวกเขา และเมล็ดของพวกเขา

จะเอาที่ดิน

{4:13 } ตอนนี้อยู่ที่นั่น ฉัน รักพี่น้องของเจ้า และ

ซึ่งไม่ได้อยู่ในหัวใจของพระองค์พระองค์พี่น้อง บุตร และธิดา

เจ้าคน ไม่ได้รับภรรยาของพวกเขา: ในความภาคภูมิใจเป็น

ทำลายมากปัญหา และ lewdness เป็นผุ และ

ต้องดี: สำหรับ lewdness ว่าไม่อดอยาก

ไม่ว่าค่าจ้างของทุกคน ที่กรรมคดีให้ {4:14 }

สำหรับเจ้า tarry กับเจ้า แต่ให้เขามั่นออกมือ: ถ้า

เข้ารับใช้พระเจ้า เขาจะชำระเจ้า: เลียบของฉัน

บุตร ทุกสิ่งที่ข้า doest และในทุกพระองค์

การสนทนา

{4:15 } ทำไมคนที่เจ้า hatest: คิมไม่ได้

ไว้น้ำให้เจ้าจืดเมา: ไม่ให้ไปด้วยความเมา

เจ้าที่เจ้าทาง

{4:16 } ให้เจ้าขนมปัง ไปหิว และของเจ้า

เสื้อผ้าพวกเขาที่เปลือยกาย และ ตาม thine

ความอุดมสมบูรณ์ให้ทาน: ให้ไม่ตาเถิดจะอิจฉา

เมื่อเจ้า givest ทาน

{4:17 } เทเจ้าขนมปังบนที่ฝังศพของเพียง แต่

ให้อะไรแก่คนชั่วร้าย

{4:18 } ขอให้ที่ปรึกษาที่มีความฉลาด และไม่เกลียด

ที่ปรึกษาใด ๆ ที่มีผลกำไร

{4:19 } อวยพรพระเจ้าพระเจ้าของเจ้าเสมอ และความปรารถนาของเขา

ว่าอาจนำวิธีของเจ้า และเส้นทางของเจ้าทั้งหมด และ

เพียงอาจประสบความสำเร็จ: สำหรับทุกประเทศกรรมไม่ปรึกษา แต่

พระเจ้าเองทูลสิ่งดี ๆ และเขา humbleth

ใครเขาจะ เป็นเขาจะ ตอนนี้ ลูกพ่อ จำไว้ว่า

บัญญัติของเรา ไม่ให้พวกเขาถูกนำออกจากจิตใจของเจ้า

{4:20 } และตอนนี้ ฉันมีความหมายนี้เพื่อพวกเขาว่า ผมมุ่งมั่นสืบ

ความสามารถพิเศษเพื่อ **Gabael** บุตรของ **Gabrias** ที่โกรธในสื่อ

{4:21 } และกลัวไม่ ลูกพ่อ ที่เราทำไม่ดี: สำหรับ

พระองค์ทรงให้มาก หากเจ้ากลัวพระเจ้า และจากทั้งหมด

บาป และที่ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบในสายตาของเขาทำ

ทูเบียส {5:1 } แล้วตอบ และกล่าว ว่า พ่อ ฉันจะทำทุกอย่าง

สิ่งซึ่งพระองค์ทรงบัญชาฉัน:

แต่ {5:2 } วิธีสามารถฉันได้รับเงิน เห็นฉันรู้

เขาไม่ได้

{5:3 } แล้วเขาให้ลายมือของเขา และตรัสกับ

เขา แสวงหาเจ้าชายซึ่งอาจไปกับข้า ช่วงผมยัง

อาศัยอยู่ และเราจะให้เขาค่าจ้าง: และไป และได้รับการ

เงิน

ดังนั้น {5:4} เมื่อเขาไปหาชาย เขาพบ

ราฟาเอลที่เทวดา

{5:5} แต่เขาไม่รู้ และเขาทูลพระองค์ว่า พระองค์ตรัส

ไปกับฉัน โกรธ และ knowest เจ้าดี

{5:6} การที่ทูตสวรรค์กล่าวว่า ฉันจะไปกับข้า และ

รู้ทางที่ดี: สำหรับผมได้ยื่นกับพี่ชายของเรา

Gabael

Tarry {5:7} แล้ว Tobias ทูลพระองค์ว่า สำหรับฉัน จนกว่าฉันจะบอก

พ่อของฉัน

{5:8} แล้วเขาทูลพระองค์ว่า ไป และ tarry ไม่ เพื่อให้เขาไป

กล่าวถึงบิดาของเขา เพราะคูเถิด และในได้พบหนึ่งซึ่ง

จะไปกับฉัน แล้ว เขากล่าวว่า เรียกเขาพระองค์ ที่ฉันอาจ

รู้ของชนเผ่าใดที่เขาเป็น และเขาจะเป็นคนเชื่อถือหรือไม่

ไปกับเจ้า

{5:9} ดังนั้นเขาถึงเรียก และเขามา และพวกเขา saluted

คนอื่น

{5:10 } แล้ว **Tobit** เขาว่า พี่ชาย **shew** ฉัน

ชนเผ่าใดและครอบครัวของข้า

{5:11 } เพื่อคนที่เขากล่าวว่า พูลพระองค์พระองค์แสวงหาชนเผ่า หรือ

ครอบครัว หรือมีคนจ้างไปกับลูกชายของเจ้า แล้ว **Tobit** กล่าว

เขา จะรู้ พี่ชาย เครื่องญาติของเจ้าและชื่อ

{5:12 } แล้ว เขากล่าวว่า ฉัน **Azarias** บุตรของ **Ananias**

ดี และ ของพี่น้องของเจ้า

{5:13 } แล้ว **Tobit** กล่าวว่า ข้ายินดีต้อนรับ พี่ชาย มี

ไม่ตอนนี้โกรธกับฉัน เพราะผมได้ถามรู้

เผ่าของเจ้าและครอบครัวของเจ้า สำหรับข้า พี่ชายของฉันของการ

ชื่อศักดิ์ และดีศักดิ์: สำหรับฉันรู้ **Ananias** และรายชื่อ

บุตรของ **Samaias** ที่ดี เป็นที่เราไปกันที่เยรูซาเล็ม

การบูชา และบุตร และสืบของการ

ผลไม้ และพวกเขาไม่ล่อลวง ด้วยข้อผิดพลาดของเรา

พี่น้อง: พี่ชายของฉัน ข้าของชื่อ

{5:14 } แต่บอก ค่าจ้างอะไรจะฉันให้ เห็นเฉา

เจ้า **drachm** ที่วัน และสิ่งที่จำเป็น เป็นเหมืองของตัวเอง

ลูกชาย

{5:15 } ไซ่ นอกจากนี้ ถ้าท่านกลับปลอดภัย ฉันจะเพิ่ม

ตั้งบางอย่างกับค่าจ้างของเจ้า

{5:16 } เพื่อสนุกดี กล่าวว่า เขากับ **Tobias**

เตรียมความพร้อมกันสำหรับการเดินทาง และพระเจ้าส่งดี

เดินทาง และเมื่อลูกชายของเขาได้เตรียมสิ่งห่างไกล

การเดินทาง บิดาของเขากล่าวว่า ไปเจ้ากับคนนี้ และพระเจ้า

ซึ่งพระองค์ในสวรรค์ การเดินทาง การประสบความสำเร็จและ

ทูตสวรรค์ของพระเจ้าให้คุณบริษัท ดังนั้นพวกเขาก็ออกมาทั้งสอง

และสุนัขหนุ่มกับพวกเขา

{5:17 } แต่แอนนามารดาร้องไห้ และกล่าวว่า **Tobit** ทำไม

ทรงเจ้าส่งลูกเรา ไม่เขาเจ้าของมือของเรา หรือไม่

ในการที่จะเข้าและออกก่อนเรา

{5:18 } "ไม่โลกเงินเงิน: แต่อย่า

เป็นการปฏิเสธภาระเด็กของเรา

{5:19 } สำหรับว่าที่พระกรรมให้เราไปอยู่กับ

พอเรา

{5:20 } แล้วว่า **Tobit** เธอ ดูแลไม่ นื่อง เขา

จะกลับมาในด้านความปลอดภัย และตาเถิดจะเห็นเขา

{5:21 } สำหรับทวดาคีจะให้เขาบริษัท และ

เดินทางของเขาจะเจริญรุ่งเรือง และเขาจะกลับปลอดภัย

Tobit หน้า 562

{5:22 } แล้วทำเธอให้ร้องไห้เมื่อสิ้นสุด

{6:1 } และขณะที่พวกเขาไปในการเดินทางของพวกเขา พวกเขามาในการ

เขียนกับแม่น้ำ **Tigris** และพวกเขาขึ้นมี

{6:2 } และเมื่อชายหนุ่มลงไปล้าง

ตัวเอง ปลา **leaped** จากแม่น้ำ และจะมี

กินเขา

{6:3 } แล้วสวรรค์เกิด ไขปลา และ

ชายหนุ่มวางค้ำปลา และดึงให้ที่ดิน

{6:4 } การที่ทูตสวรรค์กล่าวว่า เปิดปลา และใช้การ

หัวใจ และตับ และถุงน้ำ ดี และทำให้พวกเขาปลอดภัย

{6:5 } ดังนั้นชายหนุ่มได้เป็นสวรรค์บัญชาเขา

และเมื่อพวกเขาได้ค้ำปลา พวกเขาไม่กินมัน: พวกเขาแล้ว

ทั้งสองเดินทาง จนกว่าพวกเขาเข้ามาใกล้ **Ecbatane**

{6:6 } แล้วหนุ่มกล่าวถึงเทวดา พี่ชาย

Azarias ใช้อะไรเป็นหัวใจ และตับ และ **gal** ของ

ปลา

{6:7 } และเขาทูลพระองค์ว่า สัมผัสหัวใจและ

ตับ ถ้าปีศาจหรือวิญญาณชั่วปัญหาใด ๆ เราต้องทำการ

ควันดังกล่าวก่อนที่ชาย หรือหญิง และบุคคล

จะหงุดหงิดไม่

{6:8 } สำหรับถุ่นน้ำดี มันเป็นดิแต่้มนคนที่กรรม

ขาวในตา และเขาจะหาย

{6:9 } และ เมื่อได้มาใกล้โกรธ

{6:10 } สวรรค์กล่าวว่า ชายหนุ่ม พี่ชาย วัน

เราจะพักกับ **Raguel** ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของเจ้า ยังกรรม

ลูกสาวเพียงหนึ่ง ชื่อซาร่า ผมจะพูด ที่เธอ

ได้เข้าไปเป็นภรรยา

{6:11 } สำหรับเจ้าละทิ้งด้านขวาของเธอ **appertain** เห็น

เจ้าศิลปะเฉพาะของเครือญาติของเธอ

{6:12 } และแม่บ้านฉลาด และเป็นธรรม: ตอนนี ได้ยืนดั่งนั้น

ฉัน และฉันจะพูดกับพ่อของเธอ และ เมื่อเรากลับจาก

เราจะฉลองสมรส **rages**: สำหรับการ

Raguel ไม่สามารถแต่งงานกับเธอตามกฎหมายอื่น

โมเสส แต่เขาจะมีความตาย ผิดเนื่องจากการ

สืบทอดก่อนข้าง **appertain** เจ้ามามากกว่าการอื่น ๆ

{6:13 } แล้วหนุ่มตอบสวรรค์ มี

ได้ยืน พี่ **Azarias** ที่แม่บ้านนี้กรรมมอบให้

เจ็ดคน ที่ทั้งหมดที่เสียชีวิตในห้องแต่งงาน

{6:14 } และตอนนี้ ผมลูกชายคนเดียวของพ่อ และผม

กลัว เกรงว่าถ้าเข้าไปหาเธอ มันจะตาย อื่น ๆ ก่อน: สำหรับการ

วิญญาณชั่วร้ายทรงรักเธอ ที่ร่างกายไม่มี แต่ hurteth

ซึ่งมาหาเธอ คฤหาสน์นั้นกลัวยังเกรงว่าตาย และ

นำชีวิตของพ่อและแม่ของมันเป็นเนื่องจากฉันไป

หลุมฝังศพ ด้วยความเศร้าโศก: สำหรับพวกเขาไม่มีลูกชายจะฝังศพพวกเขา

{6:15 } แล้ว สวรรค์เกิด ทูลพระองค์พระองค์ไม่

จำศีลซึ่งพ่อของเจ้าให้เจ้า พระองค์นั้น

ก็แต่งงานกับภรรยาของเครือญาติเองเกิด คฤหาสน์

ได้ยินฉัน O พี่ สำหรับเธอจะได้เข้ากับภรรยา

และทำให้เจ้าไม่ต้อนรับทรุษของวิญญาณชั่วร้าย สำหรับเดียวกันนี้

คืนเธอมีข้าแต่งงาน

{6:16 } และเมื่อเจ้าจงมาสู่การแต่งงาน

หอการค้า เจ้าจงนำเถาถ่านของน้ำหอม และจวง

พวกเขาบางส่วนของหัวใจและตับปลา และจง

ทำให้ควันกับมัน:

{6:17 } และปีศาจจะกลืนมัน และหนีห่างออกไป และ

ไม่เคยมาอีกใด ๆ เพิ่มเติม: แต่เมื่อเจ้าจงมา

เธอ ขึ้นกับคุณทั้งสอง และอธิษฐานต่อพระเจ้าซึ่งเป็นเมตตา

ที่จะมีสงสารคุณ และคุณประหยัด: กลัวไม่ สำหรับเธอ

ตกแต่งหาพระองค์ตั้งแต่เริ่มต้น และเจ้าจง

รักษาเธอ แล้วเธอจะไปกับเจ้า นอกจากนี้ฉัน

สมมติว่า เธอจะแบกเจ้าเด็ก ตอนนี้อยู่เมื่อ Tobias

ยินดีเหล่านี้ รักเธอ และหัวใจของเขาก็

พอเพียงร่วมกับเธอ

{7:1 } และเมื่อพวกเขาได้มา Ecbatane พวกเขา

ของ Raguel และซาราห์ได้พบกับพวกเขา: และหลัง จากพวกเขา

มี saluted คนอื่น เธอก็ได้เข้าไปในบ้าน

{7:2 } กล่าว ว่า Raguel Edna ภรรยา วิธีเช่นนี้

ชายหนุ่มไป Tobit ลูกพี่ลูกน้องของฉัน

{7:3 } Raguel และถามพวกเขา จากไหน

พี่น้อง เพื่อคนที่พวกเขาบอกว่า เราเป็นบุตรของ

Nephtalim ซึ่งเป็นเชลยใน Nineve

{7:4 } แล้วเขาเหล่านั้น พวกเขาไม่รู้หรือไม่ Tobit ของเรา

kinsman และพวกเขาบอกว่า เราารู้ว่าเขา แล้ว พระองค์ตรัสว่า มีเขา

สุขภาพดี

{7:5 } และพวกเขาบอกว่า เขาเป็นทั้ง ชีวิต และสุขภาพที่ดี:

และทูเบียสกล่าว เขาเป็นพ่อของฉัน

{7:6 } แล้ว **Raguel leaped** และจูบเขา และ ร้องไห้

{7:7 } ความสุขเขา และคูเถิด เจ้า

บุตรเป็นคนดี และซื่อสัตย์ แต่ เมื่อเขาได้ยืมที่

Tobit ตาบอด ครอบครัว และร้องไห้

{7:8 } และในทำนองเดียวกัน **Edna** ซาร่าลูกสาวของเขาและภรรยาของเขา

กันแสง นอกจากนี้ พวกเขาความบันเทิงไว้งสด และหลังจาก

ว่า พวกเขาได้ฆ่า **ram** ฝูง พวกเขาตั้งร้านขายเนื้อ

ในตารางนี้ กล่าว **Tobias** ราฟาเอล พี่ **Azarias**

พูดถึงสิ่งเหล่านั้นซึ่งเจ้า **didst** พูดคุยในลักษณะ

และธุรกิจนี้จัดส่งให้

{7:9 } เพื่อให้เขาทราบ ว่า **Raguel:** และ

Raguel กล่าวถึง **Tobias** กิน และดื่ม และร่าเริง:

{7:10 } สำหรับเป็นตรงกับที่เจ้าก็แต่งงานกับฉัน

ลูกสาว: ก็ ฉันจะประกาศหาพระองค์จริง

{7:11 } ให้ลูกแต่ง **te** เจ็ด

ผู้ชาย ผู้ตายคินนั้นพวกเขาเข้ามาหาเธอ:

อย่างไรก็ตาม สำหรับปัจจุบันเป็นสุขสันต์ แต่ **Tobias** กล่าวว่า จะ

กินอะไรที่นี้ จนกว่าเราอมรับ และสาบานหนึ่งไปยังอีก

{7:12 } **Raguel** กล่าวว่า แล้วพาเธอจากแท่น ๆ

ตามลักษณะ สำหรับข้าลูกพี่ลูกน้องของเธอ และเธอ

thine และพระเจ้าเมตตาให้คุณประสบความสำเร็จดีในทั้งหมด

สิ่งที่

{7:13 } แล้วเขาเรียกว่าซาร่าลูกสาวของเขา และการ

พ่อของเธอ เขาเอาเธอ โดยมี และเธอจะ

ภรรยา **Tobias** บอกว่า คุณเกิด พาเธอหลังจากกฎหมายของ

โมเสส และนำเธอไปให้พ่อของเจ้า และความสุขของเขา

พวกเขา

{7:14 } และเรียกภรรยา **Edna** และเอากระดาษ และไม่

เขียนเป็นเครื่องมือของพันธสัญญา และปิดผนึกมัน

{7:15 } แล้วเริ่มรับประทาน

หน้า 563 **Tobit**

{7:16 } หลังจาก **Raguel** เรียกภรรยา **Edna** และตรัสกับ

เธอ น้องสาว เตรียมห้องอื่น และนำของเธอใน **thither**

{7:17 } ซึ่งเมื่อเธอทำ ตามที่เขามีเทพ

เธอทำให้เธอนั้น: เธอ และเธอได้รับการ

น้ำตาของลูกสาวของเธอ ทั้งหลาย ว่า

{7:18 } จะสบายดี ลูก พระเจ้าของ

สวรรค์และโลกให้เจ้าความสุขนี้จงเสียใจ: เป็น

สหายดี ลูกสาว

{8:1 } และเมื่อพวกเขา **supped** พวกเขา **Tobias**

แก่เธอ

{8:2 } และ ตามเขาไป เขาจำคำพูดของ

ราฟาเอล และเอาถ้ำถ่านของน้ำหอม และวาง

หัวใจและตับของปลา **thereupon** และทำให้มีควัน

ทั้งนี้

{8:3 } ไคกลิ่นเมื่อได้กลิ่นวิญญูณชั่ว

เขาหนีเข้าไปในส่วนที่ดีที่สุดของอียิปต์ และผูกไว้ในสวรรค์

เขา

{8:4 } และหลังจากนั้น พวกเขาได้ทั้งปิดในร่วมกัน

ทูเบียสจากเตียง และกล่าว ว่า น้องสาว เกิดขึ้น และให้เรา

อธิษฐานว่า พระเจ้าจะมีสงสารเรา

{8:5 } แล้วเริ่ม **Tobias** พูด พรทรงเจ้า โอ้ พระเจ้า

ของบรรพบุรุษของเรา และความสุขเป็นชื่อของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ และสวยงามสำหรับ

เคย ให้ฟ้าสวรรค์อวยพรเจ้า และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดของเจ้า

{8:6 } เจ้าอดัม **madest** และประทานแก่ข้าวันภรรยาของเขา

ผู้ช่วยเหลือและเข้าพัก: นั้นมามนุษย์: พระองค์ทรง

กล่าวว่า มันไม่ดีที่มนุษย์ควรจะอยู่คนเดียว ให้เราทำให้

เขาตัวช่วยเช่นพระองค์ทรง

{8:7 } และตอนนี้ ข้าแต่พระเจ้า ฉันใช้ไม้เนื้อสาวของฉันสำหรับเจียวข้อม

แต่ uprightly: ดังนั้น mercifully บวชเราอาจ

เป็นอายุด้วยกัน

{8:8 } และเธอบอกกับเขา เอเมน

{8:9 } เพื่อให้พวกเขาอนคินนั้นทั้งสอง และ Raguel เกิด และ

ไป และทำหลุมฝังศพ

{8:10 } บอกว่า ฉันกลัวเกรงว่าเขาจะตาย

{8:11 } แต่ เมื่อ Raguel ถูกเข้ามาในบ้าน

{8:12 } เขาตรัสกับ Edna ภรรยาของเขา ส่งแม่บ้าน ใดอย่างหนึ่ง

ให้เธอเห็นว่าเขามีชีวิต: ถ้าเขาไม่ ที่เรา

อาจฝังเขา และไม่รู้

{8:13 } ดังนั้นแม่บ้านเปิดประตู และไปใน และ

พบว่าพวกเขาทั้งสองนอนหลับ

{8:14 } และมาไว้ และบอกพวกเขาว่า เขามีชีวิตอยู่

{8:15 } แล้ว Raguel ยกย่องพระเจ้า และกล่าว ว่า โอพระเจ้า เจ้า

ศิลปะที่ควรค่าแก่การสรรเสริญกับทั้งบริสุทธ์ และศักดิ์สิทธิ์สรรเสริญ

ดังนั้นจึง ให้นักบุญจงสรรเสริญพระองค์ ด้วยทั้งหมดของเจ้าสิ่งมีชีวิต และ

ให้เทวดาเกิด และ **thine** เลือกสรรเสริญพระองค์ตลอดกาล

{8:16 } ข้าการสรรเสริญ สำหรับพระองค์ทรงทำให้ฉัน

ความสุข และที่ไม่ได้มาหาฉันที่สงสัย แต่

พระองค์ทรงกระทำกับเราตามความเมตตาของพระองค์ดี

{8:17 } ข้าการสรรเสริญ เพราะพระองค์ทรงมี

เมตตาของสองที่บุตรเฉพาะบุตรของตน

พ่อ: ให้ความเมตตา ข้าแต่พระเจ้า และจบชีวิตใน

สุขภาพ มีความสุขและความเมตตา

{8:18 } แล้ว **Raguel bade** ราชการลงหลุมฝังศพ

{8:19 } และเขาเก็บงานฉลองแต่งงานสิบวัน

{8:20 } สำหรับก่อนวันสมรสจบ

Raguel ได้ดูเกิด โดยคำสาบาน ว่า เขาไม่ควร

ขาออกจนถึงวันที่สิบสี่ของการแต่งงานได้หมดอายุ

{8:21 } แล้ว เขาควรใช้เวลาครึ่งหนึ่งของสินค้าของเขา และ

ในความปลอดภัยไปที่พ่อของเขา และควรมีส่วนเหลือเมื่อนั้น

และภรรยาจะตาย

ทูเบียส {9:1 } แล้วเรียกว่าราฟาเอล และดูเกิด

Azarias พี่ชาย {9:2 } ใ้กับข้าราชการ และสอง

อูฐ ไปโกรธสื่อการ **Gabael** และนำมาให้ฉัน

เงิน และนำเขาไปงานแต่งงาน

{9:3 } สำหรับ **Raguel** ภรรยาของเขาว่า มันจะไม่ออก

Counteth {9:4 } แต่พอวัน และถ้า **tarry** ยาว

เขาจะเสียใจมาก

{9:5 } ดังนั้นราฟาเอลออก และยืนกับ **Gabael** และ

ให้ลายมือของเขา: ที่นำมาดูซึ่ง

ได้รับการผนึกขึ้น และมอบให้เขา

{9:6 } และในพวกเขาไปมาทั้งสอง

ด้วยกัน มางานแต่งงาน: และ **Tobias** ความสุขของเขา

ภรรยา

{10:1 } ตอนนี้ **Tobit** บิดานับทุกวัน: และเมื่อ

วันของการเดินทางหมดอายุ และพวกเขาไม่ได้

{10:2 } แล้ว **Tobit** กล่าวว่า พวกเขาถูกควบคุมตัวหรือไม่ หรือ **Gabael**

ตาย และมีไม่ไม่มีใครให้เงินเขา

{10:3 } ดังนั้นเขาก็ขอร้อง

{10:4 } แล้วภรรยาเขาว่า มันจะตาย

เห็นเขา **stayeth** ยาว และเธอเริ่มที่จะ **wail** เขา กล่าว ว่า

{10:5 } ตอนนี้ผมดูแลรักษาอะไร ลูกชายของฉัน มันมีให้

เข้าไป แสงตา

{10:6 } ใคร **Tobit** กล่าวว่า ถือจงสงบ คุณแลไม่

ความไม่ปลอดภัย

{10:7 } แต่เธอกล่าวว่า ถือความสงบสุขของพระองค์ และหลอกฉันไม่ได้

ลูกชายจะตาย และเธอก็ออกทุกวันไปในทาง

ซึ่งพวกเขาไป และไม่กินเนื้อสัตว์ไม่มีในเวลากลางวัน และ

หยุดไม่ได้ทั้งคืน **bewail Tobias** ลูกชายของเธอจนถึง

ก็อายุสิบสี่วันงานแต่งงาน **Raguel** ซึ่ง

ได้สาบานว่า เขาควรใช้จำมี ทุเบียสกล่าว ว่าการ

Raguel ให้นั้นไป พ่อและแม่หน้านั้นไม่

ผมเพิ่มเติม

{10:8 } แต่พ่อในกฎหมายเขาว่า **Tarry** กับฉัน

ผมจะส่งให้พ่อของเจ้า และพวกเขาจะประกาศเขา

วิธีการสิ่งที่ไปกับเจ้า

{10:9 } แต่ **Tobias** กล่าว **No** แต่ให้นั้นไปที่พ่อ

{10:10 } แล้ว **Raguel** เกิดขึ้น และให้ภรรยาของเขา เขาซารา

และครึ่งหนึ่งของเขาสินค้า ข้า ราชการ และปลุสัตว์ และเงิน:

Tobit หน้า 564

{10:11 } และเขาอวยพรเขา และส่งพวกเขาออกไป

บอกว่า พระเจ้าสวรรค์ให้คุณเดินทางเจริญ

เด็กของฉัน

{10:12 } และเขากล่าวว่า ลูกสาวของเขา เป็นเกียรติแก่พระบิดาของพระองค์

เจ้าแม่ในกฎหมาย ซึ่งขณะนี้พ่อแม่ของเจ้า และที่นั่น

อาจได้ยินรายงานที่ดีของพระองค์ เขาจูบเธอแล้ว Edna ยัง

กล่าวถึง Tobias เจ้าแห่งสวรรค์คืนเจ้า รักของฉัน

พี่ชาย และเงินช่วยเหลือที่ผมอาจเห็นเด็กของเจ้าของของฉัน

ลูกสาวซาร่าก่อนฉันตาย ว่า ฉันอาจดีใจก่อน

คุณเกิดพระเจ้า: หมายความว่าลูกหาพระองค์พิเศษ

ความน่าเชื่อถือ ที่จะไม่ให้อ่อน คุณค่าความชั่วร้ายของเธอ

{11:1 } หลังจากสิ่งเหล่านี้ Tobias ไปหา สรรเสริญ

พระเจ้าให้เขาให้เขาเดินทางเจริญ และ

พร Raguel และ Edna ภรรยาของเขา และไปในทางของเขาจนถึง

พวกเขาเข้ามาใกล้ถึง Nineve

{11:2 } แล้วราฟาเอลกล่าวถึง Tobias เจ้า knowest

พี่ชาย วิถีเจ้า didst ออกจากเจ้าพ่อ:

{11:3 } ให้เราริบก่อนภรรยาของเจ้า และเตรียมความพร้อมบ้าน

{11:4 } และในมือเราเกิดถุงน้ำดีของปลา ดังนั้นพวกเขา

เดินทางของพวกเขา และสุนัขไปหลังจากพวกเขา

{11:5 } ตอนนี้แอนนา นั่งมองเกี่ยวกับไปที่วิธีการ

ลูกชายของเธอ

{11:6 } และเมื่อเธอ **espied** เขามา เธอบอกกับเขา

พ่อ คุณเถิด แล้วลูกชายของเจ้า และคนที่ไปด้วย

เขา

{11:7 } ว่า ราฟาเอล นั้น รู้ โทเบียส ที่พ่อของเจ้า

จะเปิดตาของเขา

{11:8 } ดังนั้นชโลมเจ้าตา ด้วยถุงน้ำดี และ

เป็นจำนวนที่ก่ผล เขาจะดู และสีขา

จะตกไป และเขาจะดูเจ้า

{11:9 } แล้วแอนนาวิงออกมา และอยู่กับคอของเธอ

บุตรชาย ว่า เขาเห็นผมเห็นเจ้า ลูกชาย

จากแท้ ๆ นั้นจะตาย และพวกเขาร้องให้ทั้งสอง

{11:10 } **Tobit** ก็ออกไปทางประตู และ

สะดุด: แต่ลูกชายของเขาวิงเขา

{11:11 } และเอาไว้ของพ่อ: และเขา **strake** ของการ

ถุงน้ำดีในสายตาของพ่อของเขา บอกว่า มีความหวังดี พ่อของฉัน

{11:12 } และเมื่อตาเริ่มสมาร์ท เขาดู

พวกเขา

{11:13 } และชั้น ๆ สีขาวจากมุม

ตาของเขา: และเมื่อเขาเห็นลูกชายของเขา เขาอยู่กับคอของเขา

{11:14 } และเขาร้องไห้ และว่า ความสุขทรงเจ้า พระเจ้า O

และความสุขเป็นชื่อของเจ้าเคย และความสุขที่มี thine

แองเจิลศักดิ์สิทธิ์:

{11:15 } สำหรับพระองค์ทรง scourged และทรงนำสงสารบน

ฉัน: สำหรับ คุณเกิด เห็นลูกชายทูเบียส และลูกชายของเขาไปใน

ยินดี และบอกในสิ่งที่ดีที่มีพ่อของเขา

เกิดขึ้นกับเขาในสื่อ

{11:16 } Tobit แล้วก็ออกไปพบลูกสาวในกฎหมาย

เข้า Nineve รื่นเริงยินดี และสรรเสริญพระเจ้า: และพวกเขา

ที่เห็นเขาไป marvelled เพราะเขาได้รับเขา

สายตา

{11:17 } แต่ Tobias โมทนาพระคุณก่อนที่พวกเขา เนื่องจาก

พระเจ้าเมตตาเขา และเมื่อเขามาใกล้ซาราของเขา

ลูกสาวในกฎหมาย เขาอวยพรเธอ พุด ข้ายินดีต้อนรับ

ลูกสาว: พระเจ้าได้รับพร ซึ่งกรรมนำเจ้าแก่เรา

และความสุขของเจ้าพ่อและเจ้าแม่ และมีความสุข

ในหมู่พี่น้องของตน ซึ่งได้ที่ Nineve

{11:18 } และ Achiacharus และ Nasbas บุตรพี่ชายของเขา

มา:

{11:19 } แต่งงานและของ Tobias ถูกเก็บไว้เจ็ดวันด้วย

ความสุขที่ดี

{12:1 } แล้ว Tobit เรียกว่าบุตร Tobias และตรัสกับ

เขา สน ชายคนนั้นได้ค่าจ้างของเขา ที่ไปของฉันท

กับเจ้า และเจ้าต้องให้เขาเพิ่มเติม

ทูเบียส {12:2 } และทูลพระองค์ว่า พ่อ O จึงไม่อันตราย

ผมให้เขาค้างหนึ่งขงสิ่งเหล่านั้นที่จะนำ:

{12:3 } สำหรับเขากรรมนำฉันทอีกเจ้าในด้านความปลอดภัย และ

ทำทั้งภรรยาของฉันท และนำฉันทเงิน และ

ในทำนองเดียวกัน หายเจ้า

{12:4 } แล้วชายชรากล่าวว่า มันเป็นเพราะเขา

ใช้ {12:5 } ดังนั้นเขาเรียกว่าสวรรค์ และเขาทูลพระองค์ว่า

ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่ท่าน ได้มา และหายไปในความปลอดภัย

{12:6 } แล้วเขาเอาพวกเขาทั้งสองออกจากกัน และตรัสกับพวกเขา

อวยพรพระเจ้า จงสรรเสริญพระองค์ และขยายเขา และสรรเสริญพระองค์สำหรับ

สิ่งที่เขากรรมทำเกิดในสายตาของทั้งหมด

ที่อาศัยอยู่ ก็ดีที่จะสรรเสริญพระเจ้า และยกย่องชื่อของเขา และ

เพราะการ shew มางานของพระเจ้า ดังนั้น จะไม่

เวลาเพื่อการสรรเสริญพระองค์

{12:7 } ดีให้ปิดความลับของกษัตริย์ แต่มันเป็น

คือยกย่องให้เหมาะกับงานของพระเจ้า ซึ่งเป็น

ดี และไม่มีความชั่วจะสัมผัสคุณ

{12:8 } อธิษฐานคือดีกับการอดอาหารและทาน และ

ความชอบธรรม เล็กน้อย ด้วยความชอบธรรมจะดีกว่า

มากกับความชั่วร้ายทั้งหมด ดีกว่าการให้ทานมากกว่าการ

วางค่าทอง:

{12:9 } สำหรับทานขึ้นตาย และจะล้มล้าง

เวลาทั้งหมดบาป ผู้ที่ออกกำลังกายทานและความชอบธรรม

จะเต็มไปด้วย ด้วยชีวิต:

{12:10 } แต่ที่บาปจะศัตรูเอง

{12:11 } แน่นอน ฉันจะทำให้ปิดอะไรจากคุณ สำหรับผม

กล่าวว่า ก็ให้ปิดความลับของกษัตริย์ แต่ที่ดี

ยกย่องให้เหมาะกับงานของพระเจ้าได้

{12:12 } ตอนนี้ คังนั้น เมื่อเจ้า **didst** อธิษฐาน และซารา

เจ้าลูกสาวในกฎหมาย ไม่นำรำลึกของคุณ

คำอธิษฐานก่อนบริสุทธิ์: และเมื่อเจ้า **didst** ฟังตัว

ตาย ผมกับเจ้าเช่นเดียวกัน

{12:13 } และ เมื่อเจ้า **didst** ไม่เลือนให้ และ

ปล่อยให้เขียนของเจ้า และครอบคลุมความตาย กระทำจงดี

ไม่ได้ถูกซ่อนจากฉัน: แต่ผมกับเจ้า

{12:14 } และตอนนี้ พระเจ้าผู้ทรงฉันเพื่อรักษาพระองค์และซารา

เจ้าลูกสาวในกฎหมาย

{12:15 } ผมราฟาเอล เทวดาศักดิ์สิทธิ์เจ็ด อย่างไม่อย่างหนึ่ง

ซึ่งปัจจุบันสวดมนต์ของนักบุญ และซึ่งไปใน และ

หน้า 565 **Tobit**

ออกก่อนเกียรติพระผู้บริสุทธิ์

{12:16 } แล้วพวกเขาทั้งสองถูกทุกข์ และอยู่กับพวกเขา

ใบหน้า: สำหรับพวกเขาแล้วกัน

{12:17 } แต่พระองค์ตรัสกับพวกเขา ไม่กลัว สำหรับมันจะไป

ดีกับคุณ สรรเสริญพระเจ้าดังนั้น

{12:18 } สำหรับของใด ๆ ความโปรดปราน ของฉัน แต่ของไม่ได้

พระเจ้าของเรา มา คฤหาสน์สรรเสริญพระองค์ตลอดกาล

{12:19 } วันนี้ฉันจะไม่ปรากฏแก่คุณ แต่ฉันไม่

ไม่ กินอาหารเครื่องดื่ม แต่พวกท่านไม่เห็นวิสัยทัศน์

{12:20 } ตอนนี้จึงให้ขอบคุณพระเจ้า: สำหรับผมไปถึง

พระองค์ส่งฉัน แต่เขียนซึ่งจะทำในสิ่ง

หนังสือ

{12:21 } และเมื่อพวกเขาเกิดขึ้น พวกเขาเห็นเขาไม่

{12:22 } แล้วสารภาพว่า พวกเขาดี และดี

ผลงานของพระเจ้า และวิธีการที่ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ปรากฏ

ไว้กับพวกเขา

{13:1 } แล้ว **Tobit** เขียนคำอธิษฐานซึ่งดีใจ กล่าว ว่า

ความสุขเป็นพระเจ้า **liveth** ที่เคยตัว และความสุขเป็นของเขา

ราชอาณาจักร

{13:2 } สำหรับเขากระบาด และกรรมเมตตา: เขา **leadeth**

ลงนรก และ **bringeth** ขึ้นอีก: ไม่มีที่

สามารถหลีกเลี่ยงมือของเขา

{13:3 } สารภาพเขาก่อนคนต่างชาติ เด็กเข้าของ

อิสราเอล: สำหรับเขากรรมกระจัดกระจายเราในหมู่พวกเขา

มี {13:4 } ประกาศความยิ่งใหญ่ของเขา และยกย่องเขาก่อน

ทั้งหมดชีวิต: สำหรับเขาเป็นพระเจ้าของเรา และเขาเป็นพระเจ้าของเรา

พ่อเคยตัว

{13:5 } และเขาจะ **scourge** เราสำหรับความชั่วช้าสามานย์ของเรา และจะ

มีความเมตตาอีกครั้ง และจะรวบรวมจากทุกประเทศ เรา

ในหมู่ผู้ที่เขากรรมกระจัดกระจายเรา

{13:6} ถ้าท่านเปิดกับเขา ด้วยหัวใจทั้งหมดของคุณ และ

ทั้งหมด และใจจัดการ **uprightly** ก่อน แล้วจะ

เขาเปิดเถิด และจะซ่อนใบหน้าของเขาจากคุณ

สิ่งที่เขาจะทำกับคุณ และสารภาพพระองค์ดังนั้น

ทั้งปาก และสรรเสริญพระเจ้าอาจ และ

ยกย่องพระนิรันดร์ ในดินแดนเขลยของฉันทัน

จงสรรเสริญพระองค์ และประกาศอาจและสมเด็จเพื่อความบาปของเขา

ประเทศชาติ **O ye** คนบาป เปิด และทำก่อนเขายุคธรรม: ผู้

สามารถบอกว่า เขาจะยอมรับคุณ และมีเมตตาต่อคุณ

{13:7} ผมจะยกย่องพระเจ้า และจิตวิญญาณของฉันทันจะสรรเสริญการ

กษัตริย์ของสวรรค์ และจะชื่นชมยินดีในความยิ่งใหญ่ของเขา

{13:8} ให้ทุกคนพูด และปล่อยให้ทั้งหมดจงสรรเสริญพระองค์สำหรับเขา

ความชอบธรรม

{13:9} **O** เยรูซาเล็ม เมืองพระ เขาจะ **scourge** เจ้าสำหรับ

จงทำงาน และเด็กจะมีความเมตตาอีกบุตร

ผู้ชอบธรรม

{13:10} สรรเสริญพระเจ้า ความไม่ดี: และสรรเสริญ

พระนิรันดร์ วิหารของเขาอาจจะ **builed** ใน

เจ้าอีก ด้วยความสุข และให้เขาทำให้ความสุขมีเกิด

ที่เป็นเชลย และรักในพระองค์สำหรับเคยผู้ที่

มีความสุข

{13:11 } หลายประเทศจะมาจากไกลชื่อของ

แม้พระเจ้ากับของขวัญในมือ ของขวัญเพื่อการ

กษัตริย์ของสวรรค์ ทุกวันจะสรรเสริญพระองค์ด้วย

ความสุข

{13:12 } สิบแปดพวกที่เกลียดเจ้า และความสุขเป็น

ทั้งหมดจะเป็นที่รักพระองค์ตลอดกาล

{13:13 } **Rejoice** และดีใจสำหรับเด็กของคน:

สำหรับพวกเขาจะมารวมตัวกัน และจะอวยพรพระเจ้า

ของแก่นี้

{13:14 } **O** ความสุขเป็นที่รักพระองค์ สำหรับพวกเขาจะ

ชื่นชมยินดีในความสงบของเจ้า: ความสุขพวกเขาที่ได้รับ

อกตรมสำหรับ **scourges** ของเจ้า สำหรับพวกเขาจะชื่นชมยินดีสำหรับเจ้า

เมื่อพวกเขาได้เห็นเกียรติของเจ้า และจะยินดีตลอดกาล

{13:15 } ให้จิตวิญญาณของฉันอวยพรพระมหาราช

{13:16 } สำหรับเยรูซาเล็มจะสร้างขึ้น ด้วยไพลิน

และมรกต และหินมีค่า: ผนังและเสาของเจ้า และ

นิวการ์ ด้วยทองคำบริสุทธิ์

{13:17 } และถนนของกรุงเยรูซาเล็มที่จะปูด้วย

แร่จำพวกหนึ่ง และ carbuncle และหินของโอเฟอร์

{13:18 } และทุกห้องถนนเธอจะพูด Alleluia และพวกเขา

จะสรรเสริญพระองค์ การพูด ความสุขเป็นพระเจ้า ซึ่งกรรม

สรรเสริญตลอดกาล

Tobit {14:1 } เพื่อทำการยกย่องพระ

{14:2 } และพระองค์แปดห้าสิบปีเมื่อเขาสูญเสียด

สายตาของเขา ซึ่งกลับกับเขาหลังจากแปดปี: และ

เขาให้ทาน และเขาเพิ่มขึ้นในความกลัวของพระเจ้า

และสรรเสริญพระองค์

{14:3 } และเมื่อเขาอายุมาก เขาเรียกว่าลูกชายของเขา และ

บุตรของบุตร และกล่าวว่า เขา ลูกพ่อ เจ้า

เด็ก สำหรับ คุณเกิด ฉัน:อายุ และพร้อมที่จะออกออก

ชีวิตนี้

{14:4 } ไปลงในสี่ลูกชายของฉัน ผมก็เชื่อว่าผู้

สิ่งที่โจนัสกล่าวศาสดาของ Nineve ว่ามันจะ

จะล้มล้าง สำหรับความสงบเวลาที่ค่อนข้างจะได้อยู่

สี่ และที่พี่น้องของเราให้อยู่กระจัดกระจายอยู่ในโลก

จากที่ดินที่ดี: และเยรูซาเล็มจะอ้างว้าง และ

บ้านของพระเจ้านั้นจะเผา และจะอ้างว้าง

เวลา

{14:5 } และว่าอีกพระจะมีเมตตาต่อพวกเขา และ

นำมาอีกในการ ที่พวกเขาจะสร้างความ

วัด แต่ไม่ชอบครั้งแรก จนกว่าเวลานั้นอายุได้

ปฏิบัติตาม และหลังจากนั้นพวกเขาจะกลับจากสถาน

เชลยของพวกเขา และสร้างเยรูซาเล็มสง่า และ

บ้านของพระเจ้าจะสร้างมั่นคงด้วยความรุ่งโรจน์

อาคาร เป็นผู้เผยพระวจนะได้พูดดังกล่าว

{14:6 } และทุกประเทศจะเปิด และก่่าวพระเจ้า

อย่างแท้จริง และจะฝังไอดอลของพวกเขา

{14:7 } ดังนั้น ทุกประเทศจึงจะสรรเสริญพระเจ้า และคนของเขา

จะสารภาพพระเจ้า และพระเจ้าจะประทานคน และ

ผู้ที่รักพระเจ้าในความจริงและความยุติธรรมจะ

ดีใจ **shewing** ความเมตตาต่อพี่น้องของเรา

{14:8 } และตอนนี้ ลูก ออกจาก **Nineve** เนื่องจาก

ที่สิ่งเหล่านั้นที่จะกล่าวโจนัสศาสดายอม

ที่ผ่านมา

Tobit หน้า 566

แต่ {14:9} ให้เจ้ากฎหมายบัญญัติ และ

shew กันเมตตา และ เพียง ว่า มันอาจไปกับข้า

{14:10} และฟังฉัน **decently** และคือมารดาของฉัน

แต่ไม่ **tarry** ที่ **Nineve** จำ ลูกชาย วิถี

อามานจัดการ **Achiacharus** ที่พาเขาขึ้น วิถีออกของ

แสงนำเขาเข้าไปในความมืด และวิธีการรับรางวัลของเขา

เขาอีก: ยังไม่ ได้บันทึก **Achiacharus** แต่อื่น ๆ มิของเขา

รางวัล: สำหรับเขาก็ลงไปในความมืด **Manasses** ให้

ทาน และ **snare** ของที่ตั้งสำหรับ

เขา: แต่อามานตกลงไปในบ่วง และเสียชีวิต

{14:11} คฤหาสน์ตอนนี้ ลูกพ่อ พิจารณาทานอะไร

doeth และวิธีการส่งมอบความชอบธรรม เมื่อเขามี

กล่าวว่า สิ่งเหล่านี้ เขาให้ขึ้นผีที่อยู่ในเตียง ถูกฝัง

ร้อย และแปด และสิบปี และเขาฝังเขา

เพราะ

{14:12} และเมื่อแอนนามารดาตาย เขาฝัง

เธอกับพ่อของเขา แต่ **Tobias** ออกกับภรรยา และ

เด็ก **Ecbatane** การ **Raguel** พ่อในกฎหมาย

{14:13} ที่เขาเก่ากับเกียรติ และเขาฝัง

เขาพ่อ และแม่ในกฎหมายเพราะ และเขาสืบทอดมา

สารของพวกเขา และ **Tobit** ของพ่อของเขา

{14:14 } และเขาตายที่ **Ecbatane** ในสี่ ถูกลิด

ร้อย และเจ็ด ถึงยี่สิบปี

{14:15 } แต่ก่อนตาย เขาได้ยื่นการทำลายของ

Nineve ซึ่งถ่าย โดย **Nabuchodonosor** และ

Assuerus: และก่อนตาย เขา rejoiced ผ่าน **Nineve**

นอกรัฐบาล

TOBIT ของคิงเจมส์ไบเบิล 1611

www.Scriptural-Truth.com

Microsoft®
TranslatorX
Original

son of Ananiel, the son of Aduel, the son of Gabael, of the